



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ส่วนงาน

กองทรัพยากรทุนมนุษย์ สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 43118

ที่ อว 8392(4)/3517

วันที่ 21 เมษายน 2568

เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์

เรียน บุคลากรในสังกัดคณะสัตวแพทยศาสตร์ ทุกท่าน

ด้วย ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.นายสัตวแพทย์กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ได้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ในวันที่ 24 มีนาคม 2569 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ดำเนินการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งเพื่อดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มีใช้คณาจารย์ประจำเป็นกรรมการสรรหาคณบดีฯ ตามขั้นตอนและวิธีการแห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 และประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มีใช้คณาจารย์ประจำในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย และได้บุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อดำเนินการสรรหาคณบดีฯ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บุคลากรทุกท่านที่มีความสนใจและประสงค์ที่จะสมัครเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มีใช้คณาจารย์ประจำ ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับฯ และประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี ได้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. ถึง วันจันทร์ที่ 5 พฤษภาคม 2568 เวลา 16.00 น. โดยสมัครฯ ผ่านในระบบการเลือกตั้งออนไลน์ (e-Vote) ได้ที่ <https://evote.cmu.ac.th>

ทั้งนี้ ได้แนบข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2556 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีจากผู้แทนคณาจารย์ประจำ และผู้แทนผู้ปฏิบัติงานที่มีใช้คณาจารย์ประจำ ในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร พิชัยยา)

รองอธิการบดี

ประธานคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสรรหาคณบดี
คณะสัตวแพทยศาสตร์